

วาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2559 ของ กฟผ. ตัวชี้วัดที่ 2.7 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เป็นการวัดการดำเนินการเบิกจ่ายตาม งบลงทุนของ กฟผ. พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนในรูปของร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายที่ เกิดขึ้นจริงในช่วงปี เทียบกับวงเงินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เบิกจ่ายได้ของปีบัญชี 2559 (เป้าหมายการเบิกจ่าย) โดยกำหนดว่าในกรณีที่การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่า วงเงินงบลงทุนที่เป็นฐานในการคำนวณ ให้รัฐวิสาหกิจทำรายละเอียดเสนอขออนุมัติต่อ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(SubPAC) เพื่อ ปรับตัวเลขวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้ ซึ่งวงเงินงบลงทุนจะต้องนำเสนอสาเหตุ การปรับลดต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยสาเหตุที่ขอปรับลดได้ ประกอบด้วย

ประเภทที่ 1 เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงาน เท่าเดิม

ประเภทที่ 2 เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือ มติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป

ประเภทที่ 3 เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

โดยจะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อนนำเสนอ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน (SubPAC) เพื่อพิจารณา ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นปีบัญชี

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างของงบลงทุนประจำปี 2559 กฟผ. สามารถจัดซื้อ จัดจ้าง และต่อรองราคาได้ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,565.264 ล้านบาท

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

1. คำสั่ง กฟผ. ที่ กฟผ. 6/2557 สั่ง ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารของ กฟผ. กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณากลับกรองงบประมาณ ประจำปีของ กฟผ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

2. ตาม พ.ร.บ.กฟผ. พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 กำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ กฟผ. ในการวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ กฟผ.

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.7 เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควร ขอปรับตัวเลขวงเงินเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2559 กรณีการจัดซื้อ จัดจ้างต่ำกว่า ประมาณการที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณจากวงเงิน 19,382.556 ล้านบาท เป็นวงเงิน 17,817.292 ล้านบาท (19,382.556-1,565.264)



พวก. มีบัญชา ลว. 28 ธ.ค. 2559 นำเสนอคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 มีมติเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีข้อสังเกตให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

